



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง การกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดสำนักงาน กปร.

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ กำหนดว่าก่อนดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ อ.ก.พ. กรม วางแผนกำลังคนที่ต้องการสำหรับตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างในปีงบประมาณถัดไป และกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. สำนักงาน กปร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดสำนักงาน กปร. ดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กำหนดให้มีจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองได้ไม่เกิน ๕ คน

๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กำหนดให้มีจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองได้ไม่เกิน ๑๒ คน

ทั้งนี้ รายละเอียดบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงาน กปร. ปรากฏตามแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปวีตร นวมะรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บัญชีตำแหน่งประเภทอำนาจการของสำนักงาน กปร.
แนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร.
เรื่อง การกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนาจการ สังกัดสำนักงาน กปร.
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

บัญชีตำแหน่งประเภทอำนาจการของสำนักงาน กปร. ดังนี้

ตำแหน่งประเภท	ตำแหน่งทางการบริหาร	สังกัด	จำนวน ตำแหน่ง	กลุ่มตำแหน่ง อำนาจการ เฉพาะทาง	กลุ่มตำแหน่ง อำนาจการ ทั่วไป
๑. อำนาจการต้น	ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ	ศูนย์สารสนเทศ	๑		✓
๒. อำนาจการสูง	๑. ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการพื้นที่ ๑ - ๔ ๒. ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษ ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงานและ ติดตามประเมินผล ๔. ผู้อำนวยการสำนักงาน เลขาธิการ	๑. กองประสานงานโครงการ พื้นที่ ๑ - ๔ ๒. กองกิจกรรมพิเศษ ๓. กองแผนงานและติดตาม ประเมินผล ๔. สำนักงานเลขาธิการ	๗		✓